

~~ลับ~~

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๐๖/๓/๓๓

สำนักงบประมาณ

๑๐๖๓ ถนนพหลโยธิน

แขวงพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ทั้งระบบ

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างอิง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ลับ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๒๖๓๐๔

ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี กรณีกระทรวงการคลังเสนอเรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ทั้งระบบ เพื่อให้คณะกรรมการรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๑. ให้ความเห็นชอบมาตรการและอนุมัติวงเงินงบประมาณ ประกอบด้วย

๑.๑ มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบจาก Covid - ๑๙ ตามโครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจาก Covid - ๑๙ เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ NPLs ของโครงการฯ โดยให้ธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ดำเนินการติดตามทวงถามให้ชำระหนี้ตามสมควรแก่กรณี โดยยังไม่ดำเนินการตัดหนี้สูญออกจากบัญชี และนำงบประมาณที่ได้รับขุดเซยความเสียหายตามโครงการสินเชื่อฯ ตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ มาให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหนี้เพื่อไม่ให้เป็น NPLs หรือหมดสิ้นภาระหนี้ที่เกิดจากโครงการสินเชื่อฯ ดังกล่าวต่อไป

๑.๒ มาตรการช่วยเหลือพักหนี้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับผลกระทบจาก Covid - ๑๙ เพื่อลดภาระการผ่อนชำระหนี้ให้สอดคล้องกับศักยภาพและความสามารถในการชำระหนี้ สำหรับลูกหนี้ SMEs ของ SFIs ที่ได้รับผลกระทบจาก Covid - ๑๙ ที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท และเป็น NPLs ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยรัฐบาลขุดเซยดอกเบี้ยเงินกู้แทนลูกหนี้ ในอัตราร้อยละ ๑ ต่อปี ระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี (ลูกหนี้ชำระดอกเบี้ยส่วนที่เหลือ) ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ปี ๖ เดือน (๑๘ เดือน) ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ งบประมาณการขุดเซยดอกเบี้ยไม่เกิน ๔๐๐ ล้านบาท

๑.๓ มาตรการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือและรองรับลูกหนี้ในระบบ เพื่อช่วยเหลือและรองรับลูกหนี้ในระบบที่ผ่านกระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้ในโครงการแก้หนี้ในระบบของรัฐบาล โดยธนาคารออมสินและ ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อ วงเงินรวม ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท (แห่งละ ๗,๕๐๐ ล้านบาท) วงเงินสินเชื่อต่อรายไม่เกินรายละ ๒๐,๐๐๐ บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๑ ต่อเดือน (Flat Rate) ปลอดชำระหนี้เงินต้นสูงสุด

~~ลับ~~

~~ลับ~~

- ๒ -

๖ งวดแรก (ชำระดอกเบี้ยปกติ) หรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ระยะเวลาชำระคืนเงินงวดสูงสุดไม่เกิน ๓ ปี รัฐบาลชดเชยความเสียหายที่เกิดจาก NPLs ร้อยละ ๑๐๐ สำหรับ NPLs ไม่เกินร้อยละ ๓๐ ของวงเงินสินเชื่อที่อนุมัติทั้งหมด รวมวงเงินชดเชยทั้งสิ้นไม่เกิน ๔,๕๐๐ ล้านบาท โดยแบ่งเป็นธนาคารออมสิน ๒,๒๕๐ ล้านบาท และ ธ.ก.ส. ๒,๒๕๐ ล้านบาท

๒. รับทราบมาตรการแก้ไขปัญหานี้ทั้งระบบ ประกอบด้วย (๑) กลุ่มที่มีรายได้ประจำ แต่มีภาระหนี้จำนวนมากจนเกินศักยภาพในการชำระคืนหนี้ เช่น ข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำรวจ ทหาร เป็นต้น (๒) กลุ่มที่มีรายได้ไม่แน่นอนทำให้การชำระคืนหนี้ไม่ต่อเนื่อง (๓) กลุ่มที่เป็นหนี้เสีย คงค้างกับสถาบันการเงินมาเป็นระยะเวลานาน (๔) มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้นอกระบบที่ดำเนินการโดย SFls (๕) มาตรการสนับสนุนให้เจ้าหนี้นอกระบบขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพีไอพีแนช) และ (๖) การปรับโครงสร้างระบบการให้สินเชื่อและการค้าประกันสินเชื่อ รวมทั้งขอให้พิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า แนวทางการแก้ไขปัญหานี้ทั้งระบบ จะช่วยแบ่งเบาภาระหนี้ของลูกหนี้ ช่วยเหลือให้ลูกหนี้ที่มีหนี้นอกระบบสามารถกลับเข้ามาในระบบได้ และป้องกันไม่ให้ลูกหนี้ที่มีหนี้ในระบบกลับไปเป็นหนี้นอกระบบได้อีก สามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ช่วยให้ประชาชนสามารถผ่อนชำระหนี้ได้สอดคล้องกับศักยภาพในการหารายได้ พร้อมทั้งผลักดันให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ซึ่งปัญหานี้สินในระบบและนอกระบบเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนและทันท่วงที ดังนั้น หากกระทรวงการคลังได้ดำเนินการตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครบถ้วนแล้ว ก็เห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาให้ความเห็นชอบและรับทราบมาตรการดังกล่าว ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๔,๕๐๐ ล้านบาท ตามที่กระทรวงการคลังเสนอสำหรับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามความจำเป็นและตามผลการดำเนินงานจริงต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๒๐๖๖๐ ๒๖๖๖๖

(นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร)

ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๑

โทร. ๐๘ ๓๘๐๘ ๖๔๗๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@bb.go.th

~~ลับ~~